

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ผู้มาประชุม ๑๓ คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน
 ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจ่านิง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอ่ดำ	จ่านิง วรรณราช
๔	นายจันท์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	จันท์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมขันทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมขันทา
๙	นายสฤติย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	สฤติย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำปัน	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำปัน
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ป่าก่อดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๖	นางสนรยา ศรีกุลณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนรยา ศรีกุลณะ

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่
เลขานุการสภา อบต.ปากอ่ดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่
๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตอนนีก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะทำให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ กระผมนายสานิตย์ ศรีจุมปา ขอทำการเปิด
ประชุมในวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิทักทายท่านตำบลปากอ่ดำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้ได้มี
การนัดหมายประชุม สภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการนัด
หมายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ทำการเลื่อนการประชุมสภาตามที่ได้มี
การส่งหนังสือให้กับทุกท่านทราบแล้ว ตามที่ได้มีการแจ้งในหนังสือเรื่องการประชุม
ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับเหตุผลที่มีการแจ้งเลื่อนประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ เลื่อนจากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มาเป็นวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ ก็คือในวันนี้เหตุผลในการประชุมในวันนี้เนื่องจากมีเหตุเร่งด่วน
เพื่อที่จะให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำได้ทำการพิจารณาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สำหรับในวันนี้การใช้คำพูดหรือถ้อยคำในการอภิปราย ในการ
สอบถามไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อยากให้ใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์
ไม่อย่างให้ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดการแตกแยก
หรือขาดความสามัคคี เกี่ยวกับเหตุผลที่ทำการเลื่อนการประชุมสภา เนื่องจากมีการ
พิจารณาเหตุผลความเร่งด่วนและมีความสำคัญ เป็นการประชุมในวันสิ้น
ปีงบประมาณ เกี่ยวกับเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ และ
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉะนั้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบ การทำเอกสารหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำและประชาชน ดังนั้น ทางสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ จึงขอเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากอ่ดำ จากเดิมในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มาเป็นวันพุธ ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ก่อคำ ตรงนี้ถือเป็นเหตุผลที่ทำให้การเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ และในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลปากก่อคำ เพื่อที่จะเข้าประชุมเพื่อรับฟังการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นกำนันตำบลปากก่อคำ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามีการขออภิปรายหรือซักถาม กระผมอนุญาตให้มีการซักถามได้ในการประชุมในวันนี้

สำหรับเรื่องที่ ๒ ที่มีการแจ้งให้กับทางที่ประชุมทราบ ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ในการร่วมกิจกรรมสานเสวียนซึ่งเสวียนเดิมได้ผู้ฟังแล้ว และทางสมาชิกสภาได้ร่วมกันทำกิจกรรมกระผมก็ขอขอบคุณ แต่บางท่านอาจจะติดภารกิจแต่ก็ถือว่าอนุโลม ก็ได้รับความร่วมมือจากทางสมาชิกสภาเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมทำกิจกรรม อีกเรื่องหนึ่งขอขอบคุณทางผู้บริหาร ได้มีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ทางกองช่างได้ดำเนินการในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดิน และได้มีการจัดอบรมและได้มีการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านได้มีการดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บางหมู่บ้านยังไม่ได้มีการดำเนินการ ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยในการดำเนินการให้กับทางหมู่บ้าน ก็ขอขอบคุณแทนทางพี่น้องชาวบ้านด้วย

อีกเรื่องคือขอขอบคุณทางท่านนายก เนื่องจากโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๒ และได้รับการรับแจ้งประสานงานว่างประมาณ ไม่เพียงพอ ในฐานะตัวแทนของหมู่ที่ ๒ ก็ถือว่ามีความเป็นห่วง ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการสอบถามและได้มีการทำหนังสือสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่ทำการโอนเข้ามาภายในเดือนนี้ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการสอบถามมาแล้วครั้งหนึ่ง และในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการสอบถามมาอีกครั้ง ซึ่งเกรงว่าบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และได้รับแจ้งจากทาง อบต. ว่ามีรายได้หรืองบประมาณเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ และมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการโครงการภายใน อบต. ปากก่อคำ ซึ่งยังไม่ได้มีการดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณว่ามีการเข้ามาเป็นบางส่วน ซึ่งจะสามารถดำเนินการโครงการได้ ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกที่มีการแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณตามที่ได้มีการสอบถามเข้ามา ก็ขอขอบคุณอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีอยู่ ๓ เรื่อง ต่อไปขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาฯ กำนันตำบลปากก่อคำ และทางผู้นำหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากก่อคำ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ ๒ - ๓ เรื่อง เรื่องแรกด้วยในวันที่ ๒๘ กันยายนที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยมี นางสาวนิศากร จิงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะมาตรวจติดตามงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากก่อคำของเราได้รับงบประมาณจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในส่วนของเครื่องกรองน้ำด้านหลังของ อบต.ปากก่อคำ และได้มีการจัดฝึกอบรมของพี่น้องชาวบ้านในการจัดทำเครื่องกรอง

น้ำ จำนวน ๓๐ ราย ในการผลิตเครื่องกรองน้ำ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้มีการติดตามเกี่ยวกับการใช้งานและเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งมีเวลาน้อย และได้มีการลงพื้นที่ไปดูเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำบ้านของนางพรนิภา บัวสุวรรณ และบ้านของ ส.อบต.เสาวนีย์ คำจ้อย สิ่งที่พบคือมีปัญหาตรงรอยต่อซึ่งมีรอยรั่ว ซึ่งจะได้มีการประสานงานมายังกองช่างเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และได้มีการมอบชุดตรวจสนิม และชุดตรวจคุณภาพน้ำ ไว้ให้กับทาง อบต.ปากอ้อดำ ในลำดับต่อไปก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจกลุ่มเป้าหมาย คือ ๓๐ ครัวเรือน ที่ได้ทำการฝึกอบรม จากที่ได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำว่าปัจจุบันคุณภาพน้ำยังดีอยู่หรือไม่ ในส่วนของข้อบังคับตามที่ได้มีการนำเรียนหลาย ๆ ครั้ง เกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ ตามที่กฎหมายมีการกำหนดไว้ ดำเนินการหรือมีการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือในส่วนของ การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงเพราะความดีความชอบของกระผม แต่กระผมต้องถือด้วยตามระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งทางผู้บริหารและทางข้าราชการต้องถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด เกี่ยวกับงบประมาณของบ้านหมู่ที่ ๒ ซึ่งกระผมได้มีการนำเรียน ซึ่งกระผมกลัวว่าโครงการของหมู่ที่ ๒ ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามาที่ทางพี่น้องชาวบ้านได้มีการนำเสนอมา และทางสภาฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ จากส่วนกลางมายังท้องถิ่น เพราะทุกท่านก็คงทราบเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิด - ๑๙ จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านงบประมาณของกระทรวงการคลังหรือทางท้องถิ่น ทำให้งบประมาณที่มีการโอนเข้ามาไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะต้องมีการประหยัดใน ส่วนของงบประมาณ และในส่วนของแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนซึ่งมีหลายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาค่าความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้มีการเขียนคำร้องมายัง อบต.ปากอ้อดำ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับถนนหนทาง ซึ่งได้มีการเขียนคำร้องเข้ามา แต่กระผมก็ได้ทำการชะลอไว้ก่อนเพราะเกรงว่างบประมาณในการดำเนินการจะไม่เพียงพอ หรือจะอาจจะเกิดวิกฤตในส่วนของเรื่องอื่น ๆ เพราะถ้าหากเกิดการระบาดโรคโควิด - ๑๙ อีกครั้ง และทางรัฐบาลได้มีการสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วนเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน กระผมได้พยายามประหยัด ในส่วนของงบประมาณด้านอื่นด้วย ในส่วนของการยื่นญัตติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วันและมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย ๒ คนแต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาเหลืออยู่น้อยกว่า ๘ คนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ๑ คนเป็นแบบตามกฎหมายหรือ ระเบียบนี้ กำหนดให้มีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น เพราะหากกระผมได้มีการยื่น ญัตติในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กระผมต้องทำการยื่นญัตติก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น ถึงจะมีการประชุมในวันนี้ได้ ก็ต้องนับช่วงระยะเวลาและกระผมได้มีการหารือและมีการสอบถามอยู่หลายที่ เพราะกลัวจะไม่ทันตามห้วงระยะเวลาด้วยข้อระเบียบและ

กฎหมายที่มีการกำหนด ซึ่งในวันที่ ๒๔ กันยายน ได้มีการโอนงบประมาณเข้ามา ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท และที่เหลือก็มีงบประมาณอยู่ ๓ แสนกว่าบาท และมีการกันเงินงบประมาณไว้สำหรับบรรเทาสาธารณภัย ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณจากคงเหลือ ๖๗๐,๐๐๐ บาท จึงได้ทำการยื่นญัตติ ในส่วนของการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อขอทางสภาฯ พิจารณานุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปรากฏว่ามีการเรียกประชุมในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตรงนี้ถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ ถ้าเกิดมีการจัดประชุมในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จริง และไม่ครบกำหนดตามห้วงระยะเวลาจำนวน ๕ วัน เพราะบางที่เราอาจจะไม่รู้ และหากทางสภาได้มีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีไปแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการกำหนดไว้ หากมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสภาทั้งทางคณะผู้บริหารและในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าดำเนินการผิดระเบียบ หากไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบทางส่วนกลางมีสิทธิ์ในการเรียกคืนงบประมาณ ซึ่งกระผมก็ได้เป็นห่วงในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นจะมีการเรียกประชุมในส่วนของข้าราชการว่าควรจะมีการประชุมสภาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน แต่ในวันนี้ก็มีการจัดประชุมสภาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ก็ถือว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๓๘ ก็ถือว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องสำหรับโครงการ นอกจากวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วหลังจากนั้นงบประมาณก็ได้มีการโอนเข้ามายังท้องถิ่น จนกระทั่งมีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถดำเนินโครงการอื่น ๆ ที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อได้ ซึ่งตอนนี้ได้มีการหาข้อสัญญาในการดำเนินการตามกรอบระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับโครงการของหมู่ที่ ๒ ยังไม่สามารถดำเนินการได้และหาข้อสัญญาตามระเบียบก็เป็นอำนาจของทางสภาฯ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการ

๑.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงด้านหลังหอประชุม ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งตอนนี้ได้มีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว งบประมาณในการดำเนินการจริง คือ ๔๕๕,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณในการดำเนินการ ๑๖๕,๐๐๐.- บาท ได้มีการหาข้อสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.ปากท่อ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณในการดำเนินการจริง ๔๖,๐๐๐.-บาท

๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมหลังเก่า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๙,๖๐๐.- บาท งบประมาณในการดำเนินการ ๑๒๘,๐๐๐.- บาท ได้มีการดำเนินการหาข้อสัญญาเรียบร้อยแล้ว

แต่ก็ยังจะเหลือโครงการติดตั้งกล้อง CCTV แต่ก็คงมีงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ และในส่วนของโบนัส อีก ๓ แสนกว่าบาท ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการผ่านการประเมิน หากมีการประเมินไม่ผ่านก็คงไม่สามารถเบิกจ่ายเกี่ยวกับ

งบประมาณได้ ถือเป็นขวัญกำลังใจสำหรับข้าราชการแต่ก็ไม่ถึง ๑ เท่า แต่ทางท้องถิ่นอื่นได้มีการจัดตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๑ เท่า แต่ในส่วนของกรมได้มีความคิดเห็นว่าทางชาวบ้าน ก็ได้งบประมาณในส่วนของโครงการก่อสร้างของแต่ละหมู่บ้าน ตรงนี้ก็ได้รับการแก้ปัญหาเกือบทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงเหลืออีก ๑ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ ซึ่งก็คงไม่สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของทาง อบต. ได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็น่าจะได้เริ่มดำเนินการแล้ว มีหนังสือเกี่ยวกับแจ้งให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินจะมีระบบปิดและระบบเปิด ซึ่งท้องถิ่นในอำเภอแม่ลาวได้มีการของบประมาณไปทุกท้องถิ่น แต่ทาง อบต. ป่าก่อดำ กรมมองแล้วว่าที่จะสามารถจะดำเนินการได้ จะมีการดำเนินการของงบประมาณเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ณ ก้อนป่าห้า จำนวนงบประมาณ ๔ แสนกว่าบาท ซึ่งตอนนี้ก็รอใบจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง เพื่อที่จะดำเนินการในลำดับต่อไปหากมีงบประมาณโอนเข้ามาท้องถิ่น ก็ขอนำเรียนให้ทราบเบื้องต้น แต่ในระบบปิดของทาง อบต. ป่าก่อดำ ไม่ได้ดำเนินการ เพราะด้วยพื้นที่ ด้วยอุปกรณ์และแบบแปลนคิดว่าหากมีการดำเนินการไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์กับทางพี่น้องชาวบ้าน และผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ ก็เลยไม่ได้มีการของบประมาณไป ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

- ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณท่านนายก ในวันนี้มีทางท่านกำนันตำบลป่าก่อดำเข้าร่วมประชุมสภา มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเรียนเชิญ
- กำนันตำบลป่าก่อดำ - ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิ์ ทางประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต. ป่าก่อดำ ทุกท่าน วันนี้ดีใจที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา ถือว่านานแล้วที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภา ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งของกรม ก็อยากจะเห็นทางผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการประชุมครั้งต่อไป ก็ขอให้เชิญในส่วนของผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในวันนี้ก็คงไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็ถือว่าให้ทางผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น กับทางสภา ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการเชิญทางผู้นำได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรมก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบพระคุณ ท่านนิรันดร์ ทิพย์สุภา กำนันตำบลป่าก่อดำ ตามที่ทางท่านกำนันได้นำเรียนว่าถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ เพราะเป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมประชุมสภา อบต. ป่าก่อดำ เพราะถือเป็นครั้งแรกสำหรับการรับตำแหน่ง ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทางสมาชิกสภา มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับวาระที่ ๑ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบในตอนนี้ ทางท่านปลัดมีประชุมสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องจาก ทางท้องถิ่นอำเภอแม่ลาวได้เข้าร่วมประชุม สปสข. อบต. ป่าก่อดำ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ในช่วงก่อนเดือนธันวาคมอยากให้ทาง อบต. ป่าก่อดำ สมาชิกสภาฯ และผู้นำหมู่บ้าน ได้มีการตรวจสอบและเสนอโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ เพราะฉะนั้นจะทำการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ทันห้วงระยะเวลาในเดือนธันวาคม และทำการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อการปรับแผนของหมู่บ้าน และนำเสนอให้กับทาง อบต. และประสานงานในส่วนช่องทางช่องทางเกี่ยวกับเนื้องาน และดูเกี่ยวกับโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณต้องมีการประมาณการ เพราะทางท้องถิ่นอำเภอแม่ลาวได้นำเรียนและแจ้งให้ในที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบประมาณว่า มีงบประมาณเข้ามาจำนวนมาก ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางท้องถิ่นที่จะมีการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ให้ทางผู้บริหารต้องดูในส่วนของความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน ว่ามีความต้องการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้ทางผู้นำหมู่บ้านได้เข้าร่วมประชุมก็อยากให้ทุกท่านได้กลับไปพิจารณาเกี่ยวกับโครงการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านของหมู่บ้านท่าน ปัญหาเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อน ก็ขอให้แต่ละหมู่บ้านไปร่วมกันพิจารณา เพราะอยากจะให้แต่ละหมู่บ้านได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ขอขอบคุณทางท่านปลัด ขอเรียนเชิญท่านนายก
- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านปลัด เกี่ยวกับโครงการที่จะมีการขอ
งบประมาณ ไปยังหน่วยงานอื่นหรือว่าไม่ใช่งบประมาณของทาง อบต. ลำดับแรกก็
คือต้องมีอยู่ในแผนอยากจะทำทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ไปดูเกี่ยวกับ
โครงการที่มีบรรจุไว้ในแผน ของหมู่บ้านซึ่งลำดับแรกคือต้องมีบรรจุไว้ในแผนของ
หมู่บ้าน ก่อนที่จะมีการนำเสนอโครงการมายัง อบต. และต้องมีอยู่ในแผนของทาง
อบต. ซึ่งต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน และสิ่งที่สำคัญก็คือไปดูในส่วนในพื้นที่
ว่าในส่วนพื้นที่ของการดำเนินการมีใบเอกสารสิทธิ์หรือไม่ ถ้าไม่มีใบเอกสารสิทธิ์ก็
ขอฝากถามผู้นำหมู่บ้านไปขอเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์กับทางอำเภอ เป็นพื้นที่ นสล.
ของแต่ละหมู่บ้านที่ใช้ในการดำเนินการใช้พื้นที่ สำหรับพื้นที่นั้นต้องขออนุญาตต่อ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการอนุญาตในการใช้พื้นที่ จึงจะสามารถขอ
งบประมาณ ไปยังหน่วยงานอื่นได้ แม้แต่การดำเนินการ ตามงบประมาณของทาง
อบต. หากไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนที่จะมีการดำเนินการ และรวมถึงคลองชลประทานด้วย และกระผมก็จะให้ทาง
กองช่างประสานงานไปยังกรมชลประทาน ถ้าเราจะมีการของบประมาณจากกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและทางกระทรวงมหาดไทย หรือในส่วนอื่นถ้าของถ้าเป็น
พื้นที่ของทางกรมชลประทาน จะขออนุญาตใช้พื้นที่เบื้องต้นได้หรือไม่ เพื่อที่จะ
นำเสนอหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะเป็นถนน
เลียบบคลองชลประทานที่ยังไม่ได้เทคโนโลยี ก็อยากจะทำทุกหมู่บ้านจะต้องมีการ
ใช้สถานที่ของทางกรมชลประทาน ซึ่งเราจะไม่สามารถดำเนินการโดยตรงได้เรา
จะต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อน เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ดำเนินการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ ก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อีกส่วนหนึ่ง

ประธานสภาฯ

- พื้นที่ที่ต้องขออนุญาตของทางกรมชลประทาน มีอยู่ ๒ ซอย ซอย ๙ และซอย ๑๐
ตรงนี้ก็ขอฝากทางกองช่างช่วยดูในส่วนตรงนี้ด้วยเพราะถือว่ามีปัญหาทุกปี

เกี่ยวกับการที่จะดำเนินการก็ขอฝากทางกองช่างด้วย ข้าราชการมีเพิ่มเติมหรือไม่
เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าไม่มีก็ขอ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภา - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดำเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ

๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- ประธานสภา - ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ขอเชิญทางท่านนายกได้นำเรียนต่อที่ประชุม
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ ๓.๑ เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กระผมอยากจะขออนุญาตให้ทางปลัดนำเรียนเกี่ยวกับข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อไหน
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมก็ได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการกองคลังเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้มีการโอนเข้ามา ยัง อบต. กรณีของโครงการของบ้านหมู่ที่ ๒ กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ได้ก่องหน้ผูกพัน เกี่ยวกับระเบียบกระผมจะให้ทางผู้อำนวยการกองคลังได้ทำการนำเรียนในส่วนของระเบียบ
- ผู้อำนวยการกองคลัง - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่องหน้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

- นายก อบต. - ในตอนนี้มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือดำเนินการหาคู่สัญญาเพราะว่า ต้องมีการประกาศหาคู่สัญญาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-GP ในการจัดซื้อจัดจ้างและหาคู่สัญญาก็จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ดังนั้นก็จะขอให้ทางสภาฯ เพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งสามารถดำเนินการได้อีกหนึ่งปีแต่จากนี้ไปไม่น่าจะเกินเดือนธันวาคม ก็จะสามารถดำเนินการหาคู่สัญญาได้ หากไม่ติดปัญหากรรมก็ขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านนายก จากการนำแถลงของทางท่านนายกในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ถ้ามีก็ขอเชิญสอบถามได้
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมอยากจะสอบถามไปยังกองคลังว่า ณ ปัจจุบันว่ามีงบประมาณโอนเข้ามายัง อบต. จำนวนเท่าไร เพราะว่าทางสมาชิกสภาฯ บางท่านยังไม่ทราบเกี่ยวกับงบประมาณว่ามีการโอนเข้ามาจำนวนเท่าไร อยากจะทราบเกี่ยวกับงบประมาณล่าสุด ขอขอบคุณครับ
- ผู้อำนวยการกองคลัง - ขออนุญาตที่ประชุมนำเรียนเกี่ยวกับงบประมาณ ตรงนี้เป็นงบประมาณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งหมดทุกหมวดรายรับ ๒๕,๒๓๖,๔๙๐.๒๙ บาท รายจ่ายทั้งหมดทุกหมวดรายจ่าย ๒๓,๓๖๙,๙๗๓.๖๔ บาท เงินคงเหลือที่จะนำบริหาร ๑,๘๖๖,๕๑๕.๕๖ บาท มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายและทำการกันเงินไว้โดยรายรายการ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วมีค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน ตลอดจนรวมยอดของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๒ แล้ว ทั้งหมด ๑,๘๑๗,๗๔๐.๓๘ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๔๘,๖๙๕.๘๘ บาท ตรงนี้คือยอดเงิน ณ ปัจจุบัน ไม่นับรวมกับการปิดงบประมาณ
- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสอบถามขอมติการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในที่ประชุมถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๒ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)
- ประธานสภาฯ - ในนามของหมู่ที่ ๒ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ ต่อไปข้อ ๓.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขอเชิญทางท่านนายกได้นำเรียน

๓.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ป้อนน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ -	แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ป้อนน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
งบประมาณคงเหลือ (๑๖ ก.ย. ๖๓) ๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท โอนลด ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๗,๙๔๒.๖๐ บาท	ไม่การตั้งรายการไว้ ๐.๐๐ บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ระเบียบวาระที่ ๒ การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ป้อนน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบประปาใน อบต. ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งนั้นต้องให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับซัมเมอร์สตรงนี้ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ในส่วนของรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทาง ผอ.กองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้นำแถลงต่อที่ประชุมต่อไป

ผู้อำนวยการกองคลัง

- วาระที่ ๓.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ป้อนน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ -	แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ป้อนน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
งบประมาณคงเหลือ (๑๖ ก.ย. ๖๓) ๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท โอนลด ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๗,๙๔๒.๖๐ บาท	ไม่การตั้งรายการไว้ ๐.๐๐ บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

- ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เรียนเชิญทางท่านสภิตย์ เสียงแขก

ส.อบต. หมู่ที่๔

- กระผม ส.อบต. สภิตย์ เสียงแขก อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับการตั้งเป็นรายการใหม่ อยากจะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติของซัมเมอร์ส ว่ามีการจัดซื้อที่แรงและปริมาณการบรรจุน้ำเท่าไร เพราะตรงนี้ไม่มีในส่วนของรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียด แต่มีการตั้งราคาไว้เพียง ๒๖,๐๐๐.-

- บาท ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจกเอกสารให้กับทางสมาชิกได้พิจารณาว่า มีราคาถูกหรือราคาแพงไปหรือไม่ เพื่อที่จะทำการประกอบการพิจารณาต่อไป
- ประธานสภาฯ - ก็ขอเอกสารเพื่อที่จะประกอบการพิจารณา กระผมในนามตัวแทนของหมู่ที่ ๒ ขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งขอรับทราบเกี่ยวกับซั้มเมอร์ส ได้รับทราบมาว่าทางซั้มเมอร์สของทาง อบต. ได้ชำระไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งเป็นของบ้านหมู่ที่ ๒ ทาง อบต. ได้มีการยืมซั้มเมอร์สของบ้าน หมู่ที่ ๒ มาเป็นระยะเวลา เกือบ ๑ ปี กระผมก็ได้มีการสอบถามมาอยู่ ๒ ครั้ง และได้ดูเกี่ยวกับการยื่นญัตติเข้ามาไม่ทราบว่าจะทาง อบต. จะซื้อซั้มเมอร์สเครื่อง หากมีการจัดซื้อให้กับทาง อบต. แล้ว จะมีการจัดซื้อให้กับทางบ้านหมู่ที่ ๒ หรือไม่ เพราะทางบ้านหมู่ที่ ๒ ก็มีความจำเป็นที่จะใช้ซั้มเมอร์ส เพราะทาง อบต. ได้ทำการขอยืมมาใช้มาก่อนและทางบ้านหมู่ที่ ๒ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน อยากจะสอบถามว่าจะทำการจัดซื้อคืนให้กับทางบ้านหมู่ที่ ๒ หรือไม่ และอยากทราบว่าทาง อบต. จะทำการจัดซื้อก็ตัวขอขอแนะนำเรียนถามตรงนี้
- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ตรงนี้ก็คงจะมอบหมายทางท่านปลัดในฐานะข้าราชการที่ดูแลในส่วนของพนักงาน ลูกจ้าง และข้าราชการว่าในส่วนของการยืมซั้มเมอร์สของบ้านหมู่ที่ ๒ ว่ายืมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะในส่วนนี้กระผมไม่ได้รับรายงานจนกระทั่งซั้มเมอร์สของหมู่ที่ ๒ ที่ได้ทำการยืมมาชำระไม่สามารถใช้งานได้ หากชำระลงก็ต้องทำการจัดซื้อแต่ถามว่าซั้มเมอร์สในส่วนของทาง อบต. เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารหรือเป็นอำนาจของสภาฯ ส่วนของระเบียบเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของครุภัณฑ์เป็นอำนาจของทางสภาฯ กระผมจึงทำการยื่นญัตติขอซื้อซั้มเมอร์สและให้ทางท่านประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เพราะจะต้องขอทางสภาฯ พิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ด้วย ในส่วนของซั้มเมอร์สของหมู่ที่ ๒ ก็คงจะมอบหมายให้ทาง ปลัด อบต. ได้นำเรียนและชี้แจงต่อที่ประชุม
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้ร่วมประชุม ในส่วนของประปาของหมู่ที่ ๒ ได้ยืมซั้มเมอร์สมาใช้งาน ซึ่งระบบประปาภายในของ อบต. ประปา อบต. ไม่ได้มีการบริหารในเชิงพาณิชย์โดยเริ่มแรกคือมีการใช้ระบบประปาของบ้านหมู่ที่ ๑ แต่ก็มีการบริหารที่ลงตัวแล้ว แต่ตอนนี้ระบบของทาง อบต. ซึ่งบางครั้งทางชาวบ้านมีปัญหาที่จะมีใช้ประปาร่วมกับทาง อบต. เพราะเกิดปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง และปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำดิบคือก๊อดป่าไผ่ ใช้ในส่วนหนึ่งของระบบประปารวมถึงการเกษตรเกี่ยวกับซั้มเมอร์สเป็นปีมสำหรับใช้กับระบบประปาโดยตรง ก็ต้องทำความเข้าใจกับทางที่ประชุม เป็นรูปแบบปีมที่สามารถอยู่ในน้ำได้ อาจจะต้องใช้แรงดันจำนวนมากหรือใช้ความดันปกติ เพราะจะต้องใช้ระบบประปาระดับผิวดินหรือระบบการสูบน้ำขึ้นด้านบนหรือการทำงานระดับแนวตั้ง ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะนั้น มีซินระหว่างมอเตอร์กับใบพัดจะไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงสู่น้ำได้ เพราะในส่วนนี้ใช้สำหรับระบบประปา เท่าที่ได้มีการสอบถามไปยังลูกจ้างที่รับผิดชอบอยู่ และในส่วนองงานจริง ๆ แล้ว เป็นความรับผิดชอบของกองช่างด้วย แต่ซั้มเมอร์สของทาง อบต. ได้ชำระลงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอยู่ในห้วงที่ไม่มีในส่วน

ของงบประมาณเข้ามา และอยู่ในช่วงที่สภา จะต้องให้ทางผู้บริหารขออนุมัติต่อสภาในการจัดซื้อ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือในเรื่องของงบประมาณ และได้ขอความอนุเคราะห์ซิมเมอร์สบ้านหมูที่ ๒ โดยขอยืมมาใช้งานก่อนเพราะ อบต. ยังไม่ได้ทำการจัดซื้อซึ่งขยืมมาได้ไม่นานเครื่องก็ชำรุด ทุกวันนี้ทาง อบต. ใช้ปั๊มชักสายพานจะใช้ในส่วนของเครื่องยนต์หรือใช้ในส่วนของไฟฟ้าก็ได้ ย้ายมาจากบ่อเดิมและใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำขึ้นหอดัง ทุกวันนี้ระบบประปาใช้น้ำดิบไม่ได้ใช้น้ำบาดาล แล้วนำหอยโข่งขนาด ๒ นิ้ว ดันจากข้างล่างสู่ข้างบนโดยใช้ปั๊มเพื่อบรรเทาปัญหาไปก่อน แต่ถามว่าน้ำมีความสะอาดหรือไม่ก็คงจะไม่มีเพราะใช้น้ำระดับผิวดิน ไม่มีการกรองด้วยระบบ คือในส่วนของประปาผิวดินจะต้องมีระบบกรองเหมือนบ้านหมูที่ ๖ จะเป็นลักษณะนั้น แต่ถ้าเป็นน้ำบาดาลจะต้องใช้เครื่องกรองขนาดใหญ่ ซึ่งตอนนี้ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน จึงได้ทำการเสนอแต่หากมองว่าที่ผ่านมาทำไมถึงไม่มีการดำเนินการ ได้มีการเสนอหลายครั้งแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ทำการประสาน และไม่มีการติดตามทำให้ไม่ได้ดำเนินการ และในเรื่องของงบประมาณและไม่อยู่ในห่วงสมัยประชุมสภาฯ ตรงนี้ถือ เป็นในส่วนของเหตุผล และเป็นช่วงของท้ายปีงบประมาณและพอมีงบประมาณในการจัดซื้อที่สามารถจะดำเนินการได้ซึ่งเป็นอำนาจของทางสภาที่สภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทางท่านนายกได้นำเสนอยืนยันยุติ เข้ามา ขอให้กับทางท่านประธานสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญในส่วนของ การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อ ในเมื่อมีการยืมของทางบ้านหมูที่ ๒ และทางหมูที่ ๒ ก็จำเป็นต้องใช้ หากไม่ดำเนินการจัดซื้อทาง อบต. ก็ไม่มีซิมเมอร์สใช้ ก็ต้องทำการหารือกัน เพราะในวันนี้มีการโอน ๑ รายการ เพราะตรงนี้จะมีการประชุมงบประมาณยังเข้ามาไม่เพียงพอ ก็อยากให้ที่ประชุมทำการหารือกัน ในส่วนของทางสภา และทางผู้บริหาร ก็อยากให้หารือในที่ประชุมแห่งนี้ให้เสร็จสิ้น

- ก่อนที่จะทำการพิจารณากับผมขอพักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

ประธานสภาฯ

พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

ประธานสภาฯ - ก็ขอดำเนินการประชุมต่อในข้อ ๓.๒ ตามที่ทางท่านผู้บริหารได้ทำการชี้แจง การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะมีการขอมติให้ความเห็นชอบ มีเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถามกระผมขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ถ้าเห็นชอบของมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง)

นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอยื่นญัตติเป็นการเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ข้อ ๓๘ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง ตาม (๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน

ประธานสภาฯ - ก็ถือว่าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วน บรรจุระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ

๓.๒.๑ การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ

ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๒.๑ การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ขอเชิญท่านนายกนำแถลงต่อที่ประชุม

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระข้อ ๓.๒.๑ การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการ -	แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ โครงการจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
งบประมาณคงเหลือ (๑๖ ก.ย. ๖๓) ๑๓๓,๙๔๒.๖๐ บาท	ไม่การตั้งรายการไว้ ๐.๐๐ บาท
โอนลด ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท	โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๐๗,๙๔๒.๖๐ บาท	เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำแถลงต่อที่ประชุมทราบ ถ้าไม่มีข้อซักถามก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ ๔ อยากจะเรียนถามทางผอ. กองช่าง และทาง ผู้บริหารเนื่องจากบ้านหมู่ที่ ๔ ได้มีอุทกภัย จากน้ำท่วม ทำให้น้ำกัดเซาะ ดินออกจาก ท่อคอนกรีตเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ก็ได้ทำหนังสือร้องขอเพื่อให้ทาง อบต. ได้ช่วยเหลือ ซึ่งน้ำกัดเซาะพอสมควรและตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และเหลือเวลาอีก ๒๐ กว่าวัน ก็จะมีทางเกษตรกรซึ่งจะมีการผลผลิตทางการเกษตร ลำเลียงออกมา จึงไม่ทราบว่า จะดำเนินการผ่านด้วยวิธีไหนก็อยากจะสอบถามทาง ท่านนายกช่วยชี้แจง เพื่อที่จะสามารถนำเรียนและชี้แจงให้กับทางชาวบ้านได้ถูกต้อง อยากจะทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาให้เมื่อไหร่

นายก อบต. - เชิญท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวกระผมได้ให้ทางกองช่างไปตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตลอดจน ประมาณการเกี่ยวกับงบประมาณที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งได้รับการรายงานเบื้องต้น ว่าในส่วนของความเสียหายต้องทำแนวกันดินสไลด์ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหโดยถาวรได้ ก็ได้มีการสั่งการให้กับทางกองช่างทำเกี่ยวกับประมาณการ เพราะลำพังจะ นำดินลูกรังไปถมหากยังมีเศษไม้ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้ถ่ายรูปภาพหา ท่านมีการนำเศษไม้ออก ในช่วงของฤดูน้ำหลากจะทำให้เศษไม้ติดตรงท่อระบาย และทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้สะดวกและทำให้น้ำเอ่อท่วม ในการแก้ไขปัญหโดยถาวร กระผมได้ดำเนินการก็ไม่ควรใช้งบประมาณแก้ไขปัญหหลายรอบ ก็ต้องมีการ ดำเนินการโดยถาวร ดังนั้นในเมื่อในส่วนของการประมาณการยังไม่มาถึงกระผม ประกอบกับในส่วนของงบประมาณของปีนี้เกิดวิกฤตในส่วนของงบประมาณ ซึ่งมี หลายหมู่บ้านที่ทำการร้องขอมา เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญห กระผมได้ทำการชะลอ เรื่องไว้ก่อน แต่สำหรับของหมู่ที่ ๔ ได้ทำการสั่งการเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีการนำ ดินลูกรังมาถมแค่บริเวณตรงท่อก็คงจะไม่ถาวร ดังนั้นตามที่กระผมได้มีการนำเรียน ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลา และในวันนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณจะดำเนินการเร่งด่วน ก็ไม่สามารถทำได้ ก็คงจะเป็นในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทางเกษตรกรจะมี การขนผลผลิตทางการเกษตรออกมา ถ้ามีในส่วนของงบประมาณ แต่ยังไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการอย่างถาวร การแก้ไขปัญหเบื้องต้นคือการนำดินลูกรังไปถม เบื้องต้นก่อน เพื่อที่จะให้การสัญจรและขนย้ายพืชผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก ก็คงจะมีการนำเสนอเพียงเท่านี้ ในส่วนนี้ก็ต้องดู งบประมาณด้วย ก็ต้องมีการ ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ แต่หากจะมีการเก็บเกี่ยวพืชผลทาง การเกษตร งบประมาณในการดำเนินการเพียงพอ ตามแบบแปลนที่ทางกองช่าง นำเสนอ ก็คงจะนำดินลูกรังไปถมคอกสะพานไว้ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ทหารือกับทางหมู่บ้าน และนำเรียนชี้แจงให้ทาง หมู่บ้านทราบ สำหรับระเบียบวาระการประชุมก็ได้ทำการพิจารณาครบทุกหัวข้อ

แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาในส่วนของวาระในวันนี้
ขอขอบคุณทางกำนันตำบลปากอ่ดำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา ตลอดจนราชการทุกท่าน กระผมขอปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐. น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม
(นายจ่านง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๓
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง
(นายสานิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สถิตย์ เสียงแขก ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายสถิตย์ เสียงแขก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางอรณรงค์ แสนใส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม